

ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ
10 มี.ค. 60	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	อธิการบดี
29 มี.ค. 60	1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2) เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้ง 3) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (1) เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560 (2) เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
3 เม.ย. 60	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	อธิการบดี
11 เม.ย. 60	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
18-24 เม.ย. 60	รับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
26 เม.ย. 60	1) ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2) จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3) ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมหลักฐานของผู้สมัคร ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 4) ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อจัดทำบัตรลงคะแนน (ส่งข้อมูลทาง E-mail : senate_rmuth@hotmail.com)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 60	1) ทักท้วงหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กระทำต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 2) ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเพิกถอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง (เว้นวันหยุดราชการ)	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
4 พ.ค. 60	ส่งรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งต่อประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
15 พ.ค. 60	รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ที่ สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
16 พ.ค. 60	เลือกตั้งล่วงหน้า เวลา 09.00 - 15.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
24 พ.ค. 60	1) ลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 09.00 - 15.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน) 2) คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนับคะแนน และรายงานผลการเลือกตั้ง ต่อประธานอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
25 พ.ค. 60	ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดีเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ